



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) ในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อุณหภูมิของพื้นผิวโลก รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจตามมาในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ขึ้น

บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) ตามแนวทางของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) โดยการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนผลิตภัณฑ์ของบริษัท การใช้พลังงานทดแทน รวมถึงวิธีการอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2. มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG)

- 2.1 การใช้พลังงานทดแทน บริษัท ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานของบริษัท (สาขาระยอง) ซึ่งเป็นสาขานำร่องในการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้มีการติดตั้งและขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อปี 2564 และ เริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป
- 2.2 บริษัทมีนโยบายในการจ่อรถยนต์ในบริษัท ทั้งบุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ของ บริษัท โดยห้ามสตาร์ทรถยนต์ไว้เป็นเวลานาน ควรดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ได้มีการใช้งานแล้ว หากพบเห็นจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปแจ้งให้ทราบทันที
- 2.3 บริษัทตระหนักดีให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และยัง สามารถลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ปลูกได้ 2-4 องศาเซลเซียส หากเราปลูกต้นไม้มากขึ้นวิกฤตโลกร้อนก็จะบรรเทาลงได้มากขึ้นเช่นกัน



ในการนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาผลกระทบโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีในระยะยาว และยังช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฉบับนี้ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565



.....  
(นายสุพร ขจนิกร)

ประธานกรรมการ

บริษัท พีอีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

